

บัญชีแผนรองรับ  
ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี 2560

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

จำนวน 245 อัตรา

























บัญชีแผนรองรับ

ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปี 2560

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

จำนวน 10 อัตรา

บัญชีแผนรองรับผู้เข้าร่วมโครงการมัลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560

สำนักงาน กศน. บรรจุ ตุลาคม 2560

ที่	อำเภอ	จังหวัด	ศูนย์การศึกษาชนอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ	สาขาวิชา
1	แม่ลาวิทย	แม่ฮ่องสอน	แม่ตาน้อย	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
2	แม่จรม	น่าน	แม่จรม	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
3	ชนแดน	เพชรบูรณ์	ชนแดน	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
4	เกาะกูด	ตราด	เกาะกูด	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
5	นาแก	นครพนม	นาแก	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
6	ปากคาด	บึงกาฬ	ปากคาด	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
7	ผาขาว	เลย	ผาขาว	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
8	รัตนวาปี	หนองคาย	รัตนวาปี	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
9	ลำทับ	กระบี่	ลำทับ	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน
10	สุขสำราญ	ระนอง	สุขสำราญ	ที่เกี่ยวกับการศึกษาชนอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษาชนอกระบบโรงเรียน

บัญชีแผนรองรับ  
ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี 2560  
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)  
จำนวน 15 อัตรา

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	พื้นที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุ	สาขาวิชา		ผลรวม
		การประถมศึกษา	คณิตศาสตร์	
๓	กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน	๑	๑	๒
๒	กรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตบางนา เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง	๑	๑	๒
๓	กรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดินแดง เขตสัมพันธวงศ์ เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตวังทองหลาง	๒	-	๒
๔	กรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา	๒	๑	๓
๕	กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตทวีวัฒนา	๑	๑	๒
๖	กรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราชบุรีบูรณะ	๒	๑	๓
	รวม	๑๐	๕	๑๕

กชพ